

Cùng Vinamilk check-in metro Bến Thành - Suối Tiên

08:11 10/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên (TP. HCM) được đưa vào hoạt động 1 tháng cho người dân đi trải nghiệm miễn phí khiến ai cũng háo hức. Cùng với hàng nghìn hành khách lần đầu tiên đi metro, nhiều sản phẩm Vinamilk lần đầu tiên ra mắt cũng check-in tại 5 ga trên hành trình này.

Tại các ga metro tuyến Bến Thành - Suối Tiên, từ ngày 28/12/2024 đến ngày 12/01/2025, Vinamilk phục vụ miễn phí gần 50.000 sản phẩm cho người dân đi tàu. Đây cũng là các sản phẩm mới, được Vinamilk cải tiến cả về chất lượng lẫn diện mạo. Bao gồm: sữa hạt 9 loại hạt (tại ga Bến Thành), sữa tươi Vinamilk Green Farm (tại ga nhà hát thành phố), sữa chua uống Probi (tại ga Tân Cảng), sữa chua ăn (tại ga Đại học Quốc gia), nước trái cây collagen (tại ga Suối Tiên).

Chị Bùi Thu Hương (40 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP. HCM) cho biết đã chờ đợi tuyến tàu này hơn chục năm nay, từ lúc mới khởi công. “Đi nhiều nước, tôi thấy giao thông bằng phương tiện tàu điện rất thuận lợi và hữu ích nên luôn mong được đi metro ngay tại thành phố mình. Đặc biệt, hôm nay, vừa được đi miễn phí mà tại các ga chính tôi còn được các bạn mời dùng thử nhiều sản phẩm Vinamilk mới. Tôi đã có buổi chiều trải nghiệm thật thú vị!”, chị Hương chia sẻ.



Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1), sau 2 tuần lăn bánh, metro số 1 đã chạy 3.029 chuyến tàu, phục vụ hơn 1,7 triệu lượt khách, tăng 300% so với kế hoạch đề ra



Nhiều hành khách thích thú khi vừa xuống tàu hay chuẩn bị lên tàu lại được phục vụ miễn phí các sản phẩm của Vinamilk



Các bạn trẻ hào hứng thưởng thức sữa hạt 9 loại hạt của Vinamilk với hương vị béo bùi và selfie, check-in tại ga xuất phát Bến Thành



Trong khi đó, sữa tươi Vinamilk Green Farm được phục vụ cho hành khách tại ga nhà hát thành phố



*Vừa có nguyên buổi đi chơi metro, lại là fan cứng của Vinamilk nên các cậu bé xuống tàu thường
thức ngay thức uống mình yêu thích*



Probi giúp hành khách giải khát tại ga Tân Cảng. Sự xuất hiện của Vinamilk làm chuyến đi trải nghiệm metro của nhiều người thêm thú vị



Hành trình tiếp theo của tuyến metro dừng lại tại ga Đại học Quốc gia. Ở đây luôn tấp nập với hành khách phần lớn là sinh viên. Các bạn chia sẻ từ ngày metro được vận hành thì việc đi học nhanh và tiện hơn rất nhiều, 2 tuần nay đều đi tàu điện đi học và đặc biệt còn được thưởng thức sữa chua Vinamilk ngay tại ga



Sau gần 30 phút đi suốt tuyến với gần 20km, hành khách đến ga cuối (ga Suối Tiên) vui vẻ giải khát với các hương vị nước trái cây collagen mát lạnh mới ra mắt của Vinamilk

Minh Hiếu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/cung-vinamilk-check-in-metro-ben-thanh-%E2%80%93-suoi-tien-vnn>